

Phương pháp phá thai bằng thuốc an toàn và hiệu quả

Sử dụng thuốc để phá thai hiện là giải pháp được nhiều thai phụ lấy bởi quá trình dễ dàng, thuận tiện và ít gây ra đau đớn. Tuy vậy, bỏ thai bằng thuốc cũng không phải là giải pháp hoàn hảo, có các rủi ro cũng như tránh mà bạn nên chú ý. Sau đây sẽ trả lời dành cho bạn dùng thuốc bỏ thai viên đầu tiên còn duy trì được con không, giúp bạn đưa ra quyết định có nhiệm vụ cùng với bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Phá thai bằng cách uống thuốc là gì ?

Trước khi tư vấn thắc mắc sử dụng thuốc bỏ thai viên trước tiên còn giữ được con không, bạn cần phải nắm rõ về phương pháp phá thai bằng thuốc là như nào ?

Đây là phương pháp sử dụng thuốc để chấm dứt thời kỳ mang thai 1 phương pháp an toàn đối với điều kiện cần phải được làm dưới sự theo dõi của chuyên gia y học có chuyên môn cùng với kỹ năng cấp thiết. Để tiến hành bỏ thai bằng thuốc, cần có sự xét nghiệm kỹ, và giải pháp này chỉ áp dụng trong các tình huống cụ thể mà cả thai nhi cũng như phụ nữ mang thai đều cung ứng được những điều kiện cố định. Đó là :

- Bào thai dưới 7 tuần tuổi, đã từng ở trong tử cung, kích thước chưa quá 2.3 cm.
- Phụ nữ mang thai cần phải có sức khỏe tốt nhất cũng như không bị những bệnh mạn tính như thiếu máu, suy gan, thận yếu cùng với những bệnh giống.
- Phụ nữ mang thai không bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa; Nếu có, cần được chữa trị triệt để trước khi làm phá thai nội khoa.

Phá thai nội khoa gồm có vấn đề lấy hai kiểu thuốc là Mifepristone cũng như Misoprostol. Mifepristone có tác dụng chặn vận động của Progesterone, hormone cấp thiết trong vấn đề giữ gìn thai kỳ cùng với tiến triển phôi. Lúc chưa có Progesterone, túi thai không còn bám dính niêm mạc dạ con, gây vấn đề thai nhi ngừng tiến triển. Misoprostol Tiếp đó được sử dụng để gây ra co bóp dạ con, giúp cho đẩy phôi thai ra đỡ người.

[chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[chi phí điều trị bệnh lậu](#)

[khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)

[khám giang mai ở đâu](#)

[xét nghiệm hpv ở đâu uy tín](#)

[xét nghiệm hsv ở đâu uy tín](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh giang mai](#)

[xét nghiệm bệnh lậu](#)

[xét nghiệm rpr là gì](#)

[hpv có nguy hiểm không](#)

[dương vật mọc mụn](#)

[cách chữa dương vật mọc mụn đỏ](#)

[dương vật nổi mụn gây ngứa](#)

[dương vật mọc mụn trắng](#)

[chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

[chi phí chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

Phá thai nội khoa là liệu pháp ít dẫn đến cảm giác đau dành cho bà bầu

Phương pháp sử dụng thuốc bỏ thai một giải pháp an toàn và hiệu quả

Để sử dụng thuốc bỏ thai an toàn là phải tuân thủ chỉ dẫn cũng như chỉ định của bác sĩ. Bạn tránh tự ý mua thuốc phá thai trên mạng hoặc ở những cửa hàng không rõ xuất xứ, bởi vì có nguy cơ thấy nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, dẫn tới nguy hại cho sức khỏe cũng như tính mệnh của bạn.

Giải pháp uống thuốc phá thai gồm hai bước :

Bước 1 : sử dụng một viên Mifepristone (200 mg) với 1 ly nước. Bạn cần sử dụng thuốc này trong khoảng 24 giờ sau lúc thăm khám cũng như được bác sĩ chuyên khoa kê đơn. Sau lúc sử dụng thuốc, bạn nên nằm nghỉ tại bệnh viện chuyên khoa khoảng một giờ để bác sĩ chuyên khoa để ý tình trạng tim mạch, huyết áp cùng với một số triệu chứng sự liên quan. Nếu mà chưa có tai biến gì xảy ra, bạn sẽ được cho ra về và tự theo dõi sức khỏe của chính mình.

Bước 2 : Sau 24 đến 48 giờ kể từ lúc sử dụng viên thuốc ban đầu, bạn sẽ dùng bốn viên Misoprostol (800 mcg) theo một trong hai biện pháp sau : Đặt dưới lưỡi hoặc đặt đăng nhập âm hộ. Bạn cần dùng thuốc này tại phòng khám chuyên khoa để chuyên gia có khả năng theo dõi quá trình phá thai cùng với cung cấp quá trình trợ giúp Nếu mà nên. Sau lúc uống thuốc, bạn cần phải tại lại bệnh viện chuyên khoa nhỏ nhất hai giờ để bác sĩ thăm khám coi bỏ thai đã hoàn tất hoặc chưa.

Bạn đòi hỏi cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ tư vấn khi ý muốn phá thai

Các phản ứng phụ cũng như biến chứng có khả năng tiếp diễn khi uống thuốc bỏ thai

Khi uống thuốc bỏ thai, bạn có thể bắt gặp một số tác dụng phụ dưới đây :

Xuất huyết âm đạo : Đây là tác dụng phụ thường bắt gặp nhất khi dùng thuốc bỏ thai. Chảy máu âm đạo có khả năng bắt đầu ngay sau lúc dùng thuốc hay sau một số giờ. Số lượng máu ra có nguy cơ khác nhau phụ thuộc vào đã cơ thể, tuy vậy thường cao hơn so với hành kinh thường thì. Chảy máu âm đạo có thể kéo dài từ 1 tuần tới 1 tháng, phụ thuộc vào tuổi thai cùng với cơ địa của bạn.

Cảm giác đau bụng : Đây là tác dụng phụ thường diễn ra khi dùng viên thuốc thứ hai (Misoprostol), do thuốc kích thích tử cung thắt bóp. Đau bụng có nguy cơ kéo dài từ một đến hai ngày và có thể suy

giảm dần khi bỏ thai hoàn tất. Bạn có thể lấy thuốc suy giảm đau đớn như Ibuprofen hoặc Paracetamol để giảm thiểu cơn đau, nhưng mà hạn chế sử dụng Aspirin bởi có khả năng gây tăng số lượng máu ra.

Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, ớn lạnh : Đây là những phản ứng phụ không giống có thể xảy ra khi dùng thuốc bỏ thai, song thường hay chưa quá nghiêm trọng cùng với sẽ tự khắc tan biến sau một số giờ hoặc một số hôm. Bạn cần phải dùng nhiều nước cũng như ăn nhẹ để hạn chế mất nước cùng với dinh dưỡng. Nếu như bạn có triệu chứng sốt nhiều hơn 38 độ C, lâu ngày hơn 24 giờ, hay có dấu hiệu nhận biết viêm nhiễm như đau đớn bụng dữ dội, xuất huyết không ít, ra khí hôi, bạn cần đi khám ngay lập tức.

Uống thuốc phá thai có thể dẫn tới nôn mửa, tiêu chảy

Uống thuốc phá thai viên trước tiên còn duy trì được con không ?

Dùng thuốc bỏ thai viên trước tiên còn giữ gìn được con không ? Đây là thắc mắc mà không ít nữ muốn biến đổi quyết định phá thai sau lúc uống viên thuốc ban đầu (Mifepristone) thường hay đặt ra. Tuy nhiên, lời giải đáp dành cho câu hỏi này không dễ dàng, bởi chứa nhiều yếu tố chi phối đến khả năng có bầu tiếp tục sau khi dùng thuốc phá thai.

Một khảo sát của CDC Hoa Kỳ năm 2012 chứng minh, có khoảng 8% tình huống thai vẫn tiếp tục phát triển sau lúc lấy thuốc bỏ thai. Nhưng, tỷ lệ này có thể rối loạn tùy theo tuổi thai, liều lượng thuốc cùng với thời gian uống thuốc. Ngoài ra, việc dùng thuốc phá thai cũng có thể gây ra một số biến chứng cho bào thai như dị dạng bẩm sinh, sảy thai, hoặc sinh non.

Do đó, Nếu mà bạn quyết định duy trì thai sau khi từng dùng thuốc phá thai, bạn nên ngay sau đó liên hệ với bác sĩ để nhận được quá trình tư vấn cùng với giúp sức sớm. Chuyên gia có nguy cơ kê đơn cho bạn một kiểu thuốc khác có tên là Progesterone để cố gắng ngăn chặn chức năng của Mifepristone cùng với giữ sự mang thai.

Song, bạn cũng cần phải hiểu rằng Điều đó không cần phải là một biện pháp chắc hẳn cũng như có thể bất thành trong một tỷ lệ. Bạn cũng cần phải làm các kiểm tra cùng với siêu âm để kiểm tra tình trạng của bào thai cùng với dạ con để đảm bảo an toàn dành cho sức khỏe của bạn cũng như thai nhi.

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi uống thuốc phá thai viên trước hết còn duy trì được con không

Lời tư vấn cho phụ nữ sau khi phá thai bằng cách uống thuốc

Sau khi bỏ thai bằng thuốc, phái đẹp nên lưu ý tới các điều sau :

- Kiêng "yêu" tình dục trong khoảng 2 tuần để không nên viêm nhiễm cùng với có bầu lại.
- Kiêng rửa sạch nách bồn, bơi lội, xông hơi, nặn mụn, dùng rượu, bia, cafe, thuốc lá, chất gây nghiện trong tầm 2 tuần.
- Ăn uống đầy đủ, cân với, cung cấp vitamin cũng như sắt để khôi phục sức khỏe và hồi phục hành kinh.
- Lấy những biện pháp tránh thai an toàn cùng với hữu hiệu để hạn chế phải bỏ thai lặp lại.
- Đi kiểm tra sức khỏe theo chu kỳ và quan sát một số biểu hiện không bình thường như sốt lớn, đau đớn bụng dữ dội, ra máu không ít, mùi hôi, sưng núm vú, tiết sữa.

Bài viết trên của Nhà thuốc Long Châu đã từng phần nào giúp bạn trả lời nghi vấn uống thuốc bỏ thai viên ban đầu còn giữ gìn được con không cùng các câu hỏi sự liên quan lúc phá thai bằng thuốc.

Phá thai nội khoa là một giải pháp phá thai an toàn cùng với hữu hiệu lúc được thực hiện đúng biện pháp cùng với dưới quá trình chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Song, bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước lúc ý muốn phá thai bằng cách uống thuốc, bởi cách này có khả năng gây một số phản ứng phụ cùng với hậu quả không mong đợi.

Nếu như bạn muốn thay đổi quyết định phá thai sau khi sử dụng thuốc, bạn cần phải liên hệ đối với bác sĩ ngay sau đó để được trả lời cùng với hỗ trợ. Bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình cũng như bào thai cũng như thực hiện những giải pháp ngăn ngừa thời kỳ mang thai không nguyện vọng trong tương lai.